

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BVSTBPN-TCCB
V/v báo cáo tổng kết thực hiện công tác
bình đẳng giới Vì sự tiến bộ của phụ nữ
Ngành GDĐT giai đoạn 2016-2020

Hà nội, ngày tháng 02 năm 2021

Kính gửi:

- Trưởng Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã;
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GDĐT;
- Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành GDĐT quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Căn cứ Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT ngày 28/10/2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phê duyệt kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/8/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 511/KH-BVSTBPN ngày 29/01/2016 về Hành động triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) Ngành GDĐT Hà Nội giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 1086/KH-BVSTBPN ngày 06/4/2020 về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới Vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành GDĐT Hà Nội năm 2020 và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020;

Ban VSTBPN ngành GDĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị báo cáo quá trình xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện và kết quả đạt được các mục tiêu về công tác bình đẳng giới VSTBPN của đơn vị giai đoạn 2016-2020 với nội dung sau:

Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

Mục tiêu 2: Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động.

Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực GDĐT. Trong đó có thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em trai và gái trong tiếp cận giáo dục, tăng tỉ lệ biết chữ của trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số ở những vùng khó khăn.

Mục tiêu 4: Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Mục tiêu 5: Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin. Nêu các vấn đề về giới, bình đẳng giới được lồng ghép trong chương trình tổng thể, chương trình môn học, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; nâng cao chất lượng công tác truyền thông về bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới trong các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở đào tạo, cha mẹ học sinh và cộng đồng.

Mục tiêu 6: Đảm bảo bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới tính; trong đó phòng chống bạo lực học đường, thúc đẩy môi trường học tập an toàn và thân thiện.

Mục tiêu 7: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới, trong đó tăng cường công tác thống kê có trách nhiệm giới, lồng ghép giới vào hoạch định chính sách, lập kế hoạch và quản lý ngành Giáo dục.

Mục tiêu 8: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngoài ra, Ban VSTBPN Ngành đề nghị các đơn vị có các kiến nghị đề xuất theo nội dung gợi ý sau (nếu có):

- Nêu những hạn chế, vướng mắc, những khoảng trống giữa qui định của Luật Bình đẳng giới và việc thực thi trong thực tế, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, vướng mắc; xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực hiện bình đẳng giới cần điều chỉnh.

- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới.

- Căn cứ kết quả hoạt động, đơn vị đề xuất mức độ khen thưởng cấp Bộ, Thành phố và Sở GDĐT đối các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động VSTBPN của đơn vị.

Ban VSTBPN Ngành đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả 05 năm thực hiện thực hiện công tác bình đẳng giới VSTBPN giai đoạn 2016-2020. Báo cáo gửi về Ban VSTBPN Ngành GDĐT Hà Nội, thông qua phòng Tổ chức cán bộ, Sở GDĐT (File mềm gửi về hộp thư điện tử: tranduc@hanoiedu.vn) trước ngày 28/02/2021.

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Đ/c PGĐ Phạm Văn Đại;
- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến;
- Lưu: VT, TCCB.

Phạm Xuân Tiến
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT